



# TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

## BẢN TIN

**SỐ: 125**

Đoàn khảo sát của UB tr.4  
Văn hóa, GD, Thanh  
niên, Thiếu niên và Nhi  
đồng của Quốc hội làm  
việc với Đại học Nông  
Lâm TP.HCM về việc  
triển khai tự chủ theo Luật  
Giáo dục đại học sửa đổi

Tọa đàm: “Thực trạng tr.2  
hoạt động hợp tác quốc tế  
và định hướng chiến lược  
quốc tế hóa Đại học”.

Hội đồng AUN-QA ban tr.3  
hành bộ tiêu chuẩn  
AUN-QA 4.0 cấp chương  
trình đào tạo

Hội nghị trực tuyến học tr.7  
tập các chuyên đề về tư  
tưởng, đạo đức, phong  
cách Hồ Chí Minh năm  
2020



# Đoàn khảo sát của UB Văn hóa, GD, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm việc với Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc triển khai tự chủ theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi

*Sáng ngày 7/7/2020, trường đại học Nông Lâm TP.HCM có buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc triển khai tự chủ theo tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.*

Trưởng đoàn khảo sát là ông Phan Thanh Bình - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban; cùng các đồng chí: Phạm Tấn Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Nguyễn Thị Tuyết Nga - Phó Vụ trưởng, Vũ Văn Hoàng Hà - Phó Vụ trưởng, Hoàng Văn Lợi - Chuyên viên chính.

Phía Nhà trường tham dự tiếp Đoàn có: PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực; TS. Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Bí thư Đảng ủy; TS. Trần Đình Lý - Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường.



Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Phan Thanh Bình cho biết, tự chủ đại học là một xu thế tất yếu và mục đích của đoàn khảo sát là ghi nhận những ý kiến trao đổi về nội dung triển khai tự chủ của nhà trường; Qua đó, có thêm cơ sở thực tiễn giúp đoàn công tác của Ủy ban tổng hợp, tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Ông cũng đề nghị, nhà trường báo cáo, chia sẻ các vấn đề tự tài chính và chính sách học phí của nhà trường như: cơ chế tài chính của nhà trường; mức học phí

các trình độ đào tạo; căn cứ tính và cách thức xác định học phí; quy trình phê duyệt chính sách học phí; các chính sách hỗ trợ người học... trong điều kiện triển khai tự chủ đại học.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Nhà trường đã báo cáo các vấn đề liên quan về tài chính cũng như vấn đề học phí, lộ trình tăng học phí, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo cho sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn tiếp tục học tập tại trường. Nhà trường sẽ có chiến lược phát triển phù hợp với bối cảnh mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, đại biểu tham dự cũng đưa ra những đề xuất, cơ chế phù hợp nhằm tạo điều kiện, hành lang pháp lý để trường thực hiện tự chủ đại học có hiệu quả.



Buổi làm việc kết thúc đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi tích cực, qua đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thực tiễn triển khai Luật Giáo dục ĐH sửa đổi.



Lệ Hằng

# Tọa đàm: “Thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế và định hướng chiến lược quốc tế hóa Đại học”

Sáng ngày 25/6/2020, Nhà trường đã tổ chức Tọa đàm “Thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế và định hướng chiến lược quốc tế hóa đại học”.



Tham dự chương trình có GS.TS. Bùi Cách Tuyến, Nguyên thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyên hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TPHCM; PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường; TS. Bùi Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Bí thư Đảng ủy; TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng cùng khoảng 100 đại diện từ các đơn vị phòng/Ban, Khoa/BM trong trường.

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng nêu rõ, Tọa đàm “Thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế và định hướng chiến lược quốc tế hóa đại học” là một chương trình quan trọng nhằm đánh giá lại thực trạng công tác hợp tác quốc tế trong suốt 10 năm qua; đồng thời đề ra định hướng chiến lược quốc tế hóa đại học cho giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030.

Tọa đàm đã nghe báo cáo về thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế do TS. Nguyễn Ngọc Thùy - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế trình bày. Báo cáo đã tổng kết hoạt động hợp tác Quốc tế giai đoạn 2010-2020 và phương hướng hoạt động 2020-2030. Theo báo cáo, công tác hợp tác quốc tế của trường thời gian qua đã được đẩy mạnh, cơ bản đã đạt được mục tiêu và chiến lược đề ra. Nhà trường đã và đang thực hiện các chương trình liên

kết đào tạo, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

TS. Bùi Ngọc Hùng trình bày với Tọa đàm về quản trị đại học trong bối cảnh hội nhập và quốc tế hóa đại học. Báo cáo nhấn mạnh quốc tế hóa đại học sẽ trở thành một trong những điều kiện tiên quyết giúp cho nhà trường bắt kịp với sự phát triển của khu vực và quốc tế, sau đó có thể phát triển bền vững và khẳng định vị thế trường hàng đầu về lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp trong hệ thống của giáo dục Việt Nam. Vậy nên, việc thay đổi hệ thống quản trị đại học của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM để đáp ứng xu hướng xây dựng trường đại học 3GU trong giai đoạn hội nhập quốc tế là tất yếu.

Các tham luận: “Công tác đào tạo trong xu thế hội nhập quốc tế” (PGS.TS. Lê Anh Đức trình bày), “Quá trình hội nhập quốc tế của Chương trình Tiên Tiến ngành Công nghệ Thực phẩm” (PGS.TS. Phan Tại Huân trình bày), “Vai trò hợp tác quốc tế trong 20 năm phát triển chương trình ngành Công nghệ Sinh học (PGS.TS. Lê Đình Đôn trình bày) đã cung cấp cho hội nghị một bức tranh từ toàn cảnh đến chi tiết, đặc biệt là các “case study” từ công tác hợp tác quốc tế từ BM CNSH và Viện CNSH trong tham luận chia sẻ của PGS.TS. Lê Đình Đôn đã minh họa sống động cho những khó khăn cũng như thuận lợi, những thành quả và sự trải nghiệm của đơn vị trong 20 năm thành lập - trưởng thành và phát triển trong lĩnh vực hợp tác quốc tế như ngày hôm nay.



Chia sẻ với tọa đàm về những cơ hội và thách thức của nhà trường trong quá trình quốc tế hóa, GS.TS. Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh yếu tố con người, ý nghĩa của việc thu hút và giữ được người tài trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt thời hội nhập. Giáo sư cũng trăn trở với Tọa đàm và mong muốn nhà trường cùng đội ngũ các chuyên gia chú trọng hơn nữa vai trò của “người dẫn đầu” đã có từ trước về các lĩnh vực thế mạnh của nhà trường. Đây là một trong những yếu tố khẳng định uy tín và thương hiệu của trường đầu ngành đối với trong nước và quốc tế.

Với sự dẫn dắt của PGS.TS. Phan Tại Huân trong phần thảo luận, Tọa đàm sôi nổi bởi những

chia sẻ thảo luận từ GS.TS. Dương Nguyên Khang, PGS.TS. Nguyễn Huy Bích, GS.TS. Nguyễn Kim Lợi, PGS.TS. Lê Quốc Tuấn, TS. Phạm Văn Tính, PGS.TS. Nguyễn Tri Quang Hưng, ThS. Võ Ngân Thơ, ThS. Đào Đức Tuyên, ... Các đại biểu đã bày tỏ tâm huyết cũng như chia sẻ những trở ngại gặp phải trong công tác hợp tác quốc tế 10 năm qua và đóng góp về định hướng thiết thực trong thời gian tới; khẳng định vai trò công tác hợp tác quốc tế là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng giúp đảm bảo bước tiến vững chắc của nhà trường trong quá trình quốc tế hóa đang diễn ra mạnh mẽ thời gian gần đây.

*Hoàng Lan*

## Hội đồng AUN-QA ban hành bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 cấp chương trình đào tạo

*Vừa qua, Hội đồng AUN-QA ban hành bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 cấp chương trình đào tạo. Bộ tiêu chuẩn này với mục tiêu nhằm cải tiến cách tiếp cận đánh giá chất lượng cấp chương trình đào và để phù hợp với xu hướng giáo dục đại học hiện nay.*

Tổng biên tập cho bộ tiêu chuẩn này là PGS.TS. Tan Kay Chuan, Đại học Quốc gia Singapore và Hội đồng hiệu chỉnh bao gồm GS. Ir. Shahrir Abdullah (UKM), GS. Satria Bijaksana (ITP), GS.TS. Kalmowan Lueprasert (KMUTNB), PGS.TS. Ngô Văn Thuyên (HCMUTE), PGS.TS. Arnel Onesimo (DLSU), TS. Wyona Patalinghug (DLSU), PGS. Chavalit Wongse-ek (MU).

Theo PGS.TS. Tan Key Chuan, phiên bản 4.0 của bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo được cập nhật những nội dung quan trọng như: OBE, đổi mới sáng tạo và cần phải phát triển tinh thần khởi nghiệp của người học. Điểm nhấn quan trọng của bộ tiêu chuẩn 4.0 này chính là việc cần thiết phải có được phản hồi từ các bên liên quan để bắt đầu một chu trình lập kế hoạch cải tiến tiếp theo và tiến hành các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục.

Phiên bản mới cũng được xây dựng tinh gọn hơn so với bộ tiêu chuẩn 3.0. Tổng số tiêu chuẩn giảm từ 11 xuống còn 8 và từ 62 tiêu chí giảm còn 53. Nhìn chung, bộ tiêu chuẩn mới dễ tiếp cận hơn



vì được đơn giản hóa. Bộ tiêu chuẩn mới cũng tập trung nhiều vào việc hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đạt được kết quả đầu ra của chương trình đào tạo.

*Phòng QLCL lược dịch*

# Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên

*Đó là nội dung quan trọng được bàn luận sôi nổi trong cuộc họp chiều ngày 23/6 vừa qua với các thành viên từ đại diện Ban Giám hiệu trường, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp, các phòng ban, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Cuộc họp thống nhất cao chủ trương, tinh thần đẩy mạnh và cụ thể hóa các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên.*

Thời gian vừa qua, phong trào khởi nghiệp trong Trường Đại học Nông Lâm TPHCM được quan tâm đầu tư. Nhiều công ty trẻ ra đời và đạt được những dấu ấn. Sinh viên từ trường đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi khởi nghiệp/ý tưởng khởi nghiệp từ cấp thành phố, cấp vùng, cấp Trung ương. Các giải thưởng như: giải nhì SV-STARTUP do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, giải nhất giải thưởng Lương Văn Can,... ghi đậm dấu ấn sinh viên Nông Lâm.

Khởi nghiệp trong sinh viên không dừng ở mức phong trào hoặc các cuộc thi mà trở thành hoạt

động thường xuyên; để kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp một phần không thể thiếu của sinh viên Nông Lâm, cuộc họp thống nhất đẩy mạnh khởi nghiệp với những hoạt động cụ thể: thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại trường, thành lập mạng lưới mentoring mà hạt nhân chính là cựu sinh viên, doanh nhân, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp cho tất cả sinh viên trường. Các hoạt động: ngày hội khởi nghiệp, mở các khóa huấn luyện, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp,... sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa, trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Giám đốc Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp trường nhấn mạnh trong cuộc họp “Trong năm nay, nhiều hoạt động liên quan khởi nghiệp trong sinh viên sẽ được triển khai. Đây là chủ trương của nhà trường và cũng là cơ hội cho sinh viên mong muốn khởi nghiệp chính đáng được thử sức mình thay vì tìm kiếm các hoạt động khởi nghiệp bên ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí bị lừa đảo”.

**Hoàng Lan**



## Phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2020”

Ngày 21/7/2020, tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng

khởi nghiệp năm 2020 (SV-STARTUP-2020). Đây là lần thứ ba cuộc thi được diễn ra trên quy mô toàn quốc. Tham dự lễ phát động năm nay có hơn

20 Sở Giáo dục và Đào tạo, 80 trường đại học và hơn 500 em sinh viên, học sinh khu vực phía Nam. Đại diện trường đạo Nông Lâm TP.HCM, TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã tham dự Lễ phát động.



*Thủ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại lễ phát động cuộc thi*

Cuộc thi năm nay hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và được chia thành 8 lĩnh vực bao gồm: Khoa học, công nghệ; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, Y tế; Dịch vụ, du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, học sinh các trường THPT, khuyến khích học sinh các trường THCS tham dự.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, qua hai lần tổ chức cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được gần 350 dự án đến từ các cơ sở đào tạo và 150 dự án đến từ các trường THPT trong toàn quốc. Trong đó, 70% dự án đã có sản phẩm và 30% dự án là ý tưởng hoặc sản phẩm đang ở mức sản xuất thử. Hiện tại, nhiều dự án của HSSV đã được thành lập doanh nghiệp hoặc được các doanh nghiệp lớn mua lại để đưa vào sản xuất đại trà. Kết quả đó mặc dù không lớn nhưng cũng đã tạo ra được điểm nhấn ban đầu đối với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp dành cho các trường đại học và HSSV.

Cuộc thi SV-STARTUP-2020 bao gồm năm vòng thi: Vòng thi cơ sở, bán kết, đào tạo, bình chọn và chung kết.

Thời hạn BTC Cuộc thi SV-STARTUP-2020 nhận hồ sơ dự thi từ các trường, các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 12 giờ ngày 15-10-2020. Vòng thi chung kết diễn ra trong hai ngày, 18 và 19-12, tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

**Công Hậu**

## Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tham gia giải SV-League 2020

**Ngày 20/6/2020 đã diễn ra trận bóng giao hữu giữa Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU) và Trường Đại học Cần Thơ (CTU) tại sân Dĩ An (Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).**

Đây là trận đấu giao hữu giữa 2 trường nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho Giải SV-LEAGUE 2020 (Giải Bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng). Kết thúc trận đấu, chiến thắng 2-1 thuộc về NLU.

Trước đó, theo dự kiến của Ban tổ chức, Lễ khai mạc Giải SV-LEAGUE 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/3. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã phải dời lịch do dịch Covid - 19. Ban Tổ chức cũng cho biết đã

khuyến khích các đội bóng tiếp tục tập luyện cũng như tổ chức một số trận đấu giao hữu giữa các đội với nhau.



*Đội tuyển ĐH Nông Lâm TP.HCM tích cực tập luyện chuẩn bị trận đấu giao hữu với ĐH Cần Thơ*



*Các doanh nhân thành lập nên Giải SV-League*

SV-League 2020 có 8 đội bóng đến từ các trường Đại học của thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ gồm Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Nông lâm TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn hiến và Đại học Cần Thơ. Các trường Đại học tham gia giải sẽ được hỗ trợ thành lập Câu Lạc bộ Bóng đá riêng dưới sự dẫn dắt của đội ngũ huấn luyện viên chuyên

ngiệp, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu sẽ dần được đáp ứng một cách bài bản thông qua sự đồng hành về tài chính và chuyên môn của các nhà bảo trợ.

Giải bóng đá sinh viên SV-League 2020 với sự tài trợ của 8 “ông bầu” là những doanh nhân tâm huyết với bóng đá Việt Nam như ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai, ông Võ Quốc Thắng của CLB bóng đá Đồng Tâm Long An, ông Đào Hồng Tuyển (Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu), ông Trần Thanh Hải (Chủ tịch Tập đoàn Nutifood), ông Nguyễn Quốc Kỳ (Tổng giám đốc Công ty Viettravel), ông Nguyễn Anh Khiêm (Chủ tịch công ty Địa ốc Hưng Phú), ông Nguyễn Hoàng Anh (Tổng giám đốc Công ty Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung), ông Nguyễn Miên Tuấn (Phó chủ tịch Công ty CP chứng khoán Rồng Việt).

SV-League là sân chơi hứa hẹn mang đến nhiều ý nghĩa cho bóng đá học đường nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

***P.CTSV tổng hợp***

## **Hội nghị trực tuyến học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020**

***Sáng ngày 23/06/2020, Đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự Hội nghị trực tuyến Học tập các chuyên đề ...***

Sáng ngày 23/06/2020, Đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự Hội nghị trực tuyến Học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chuyên đề

"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Phòng 303, Nhà Thiên Lý.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Lê Văn Sơn - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường; Đồng chí Phan Đình Long - Phó Bí thư Đoàn trường; Cùng với các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp

hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường, Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc, Thường trực Liên chi Hội Sinh viên Khoa/ Bộ môn trong trường.



Đây là hoạt động nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2020. Báo cáo viên là PGS.TS. Vũ Tình - Giảng viên cao cấp, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề



*PGS.TS. Vũ Tình báo cáo tại Hội nghị*

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn - Hội, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đoàn trường.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị giao ban với các đơn vị Đoàn cơ sở để thông tin những công tác mới của Đoàn trường.



*Ban Biên tập NLO*



# Hơn 700 sinh viên và cán bộ viên chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm học 2019-2020

*Ngày 6/7/2020, Nhà trường phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hiến máu nhân đạo đợt 2 năm học 2019-2020.*

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (19/11/1955 - 19/11/2020) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đợt hiến máu lần này đã thu hút hơn 700 sinh viên và cán bộ viên chức và sinh viên trong trường tham gia. Đây là hoạt động thiện nguyện thường

niên do Nhà trường phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức tại khu vực giảng đường Phụng Vỹ. Với số lượng máu hiến tặng được đã bổ sung nguồn máu có chất lượng cho thành phố để kịp thời cấp cứu và chữa trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp để cán bộ viên chức và sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chia sẻ lòng nhân ái, nâng cao ý thức sống vì tập thể và cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động ý nghĩa này:



*Phòng Công tác Sinh viên*

## **Bản tin Nông Lâm - Số 125**

**Ban biên tập:** TS. Trần Đình Lý (Trưởng ban), ThS. Đặng Kiên Cường (Phó Trưởng ban), ThS. Hoàng Thị Lan, ThS. Trần Thị Lệ Hằng.

**Nội dung:** Hoàng Lan, Lệ Hằng, Công Hậu, Phương Hằng, Anh Nhi, Cẩm Vân, Kim Cương, Phương Anh, Duy Khánh, Thiên Kim, Ban biên tập Radio Nông Lâm, Ban biên tập Nông Lâm online.

Quý bạn đọc có thể gửi tin, bài hoặc các tác phẩm văn thơ cộng tác với Bản tin Nông Lâm theo địa chỉ email: [bantinnonglam@hcmuaf.edu.vn](mailto:bantinnonglam@hcmuaf.edu.vn). Trân trọng!